

*

Số 28 - KL/TU

KẾT LUẬN
CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ TẠI HỘI NGHỊ
LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2020- 2025.

Về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021;
Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

Ngày 17/12/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố họp Hội nghị lần thứ II. Đồng chí **Lê Xuân Lợi** - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, chủ trì Hội nghị. Tham dự phiên họp có thủ trưởng các cơ quan trực thuộc Thành ủy, UBND thành phố, các đồng chí Thường trực Đảng ủy các phường. Sau khi nghe UBND thành phố và các cơ quan, ban, ngành báo cáo; ý kiến thảo luận của các đại biểu dự họp, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thống nhất kết luận một số nội dung như sau:

I. Về các báo cáo thông qua tại hội nghị:

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố cơ bản nhất trí với các báo cáo đã thông qua tại hội nghị; thống nhất các ý kiến giải trình, trả lời làm rõ của UBND thành phố và các phòng, ban, ngành để giải quyết những vướng mắc, những đề xuất, kiến nghị của đại biểu. Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố yêu cầu UBND thành phố và các cơ quan tập trung cao độ để giải quyết kịp thời những vướng mắc ở cơ sở theo quy định. Đồng thời tiếp thu các ý kiến tham gia đóng góp của đại biểu dự hội nghị, hoàn chỉnh, bổ sung vào các báo cáo để thông qua Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp thứ tư và ban hành theo quy định.

II. Về tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021:

Trong năm 2021, với sự tập trung lãnh chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự nỗ lực, cố gắng của các ban, ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp và toàn thể nhân dân. Thành phố Từ Sơn đã phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021 đề ra như: Tập trung phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế xã hội bền vững; đưa 05 xã thành phường; tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; Lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Quốc hội **Lê Quang Đạo** và công bố nghị quyết của Ủy ban Thường vụ quốc hội về thành lập thành phố Từ Sơn thuộc tỉnh Bắc Ninh từ ngày 01/11/2021”, song bên cạnh đó

việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố vẫn đạt được nhiều kết quả tích cực. Kinh tế nhìn chung ổn định và phát triển khá, nhiều chỉ tiêu đạt kết quả cao như: Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 4.047,4 tỷ đồng, đạt 102%% so kế hoạch. Tỷ lệ người chết điện tẩu, hỏa tẩu đạt $453/678 = 67\%$. Công tác quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, trật tự xây dựng được chỉ đạo quyết liệt, đã xử lý, giải quyết dứt điểm nhiều trường hợp vi phạm phức tạp kéo dài tại phường Châu Khê và một số phường trên địa bàn thành phố... Nhiều công trình trọng tâm trọng điểm đang được đẩy nhanh tiến độ như Công trình cải tạo, nâng cấp trụ sở Thành ủy, UBND thành phố và một số công trình khác như Nhà văn hóa các khu phố, các tuyến đường giao thông.... Tiếp tục thực hiện tốt chủ đề “ Bắc Ninh hành động vì môi trường sạch”, thực hiện có hiệu quả việc thu gom, xử lý rác thải, tăng cường công tác bảo vệ môi trường. Công tác an sinh xã hội, chăm sóc người có công được quan tâm; công tác xây dựng Đảng tiếp tục được thực hiện tốt, đáp ứng theo yêu cầu.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thành phố còn có những tồn tại, hạn chế, đó là: Tiến độ thực hiện một số dự án còn chậm như Trung tâm VHTT thành phố; xây dựng mở rộng di tích cụ Tú Ba và đường vào khu di tích; xây dựng các tuyến đường giao thông, giao đất dân cư dịch vụ, Nhà văn hóa một số khu phố. Tình hình tôn giáo ở một số địa phương còn tiềm ẩn phức tạp, đặc biệt là ở Phường Phù Khê, Đồng Nguyên. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tại một số nơi còn chậm; việc tổ chức thực hiện các quyết định, kết luận giải quyết đơn thư, khiếu nại đã có hiệu lực ở một số phường còn chậm, tình trạng đơn thư vượt cấp còn xảy ra ở một số phường. Công tác dự báo, nắm bắt tư tưởng, dư luận của nhân dân có nơi, có lúc còn chưa kịp thời. Vai trò của tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội có nơi hiệu quả chưa cao; sự phối hợp hoạt động giữa các cấp, các ngành có lúc, có nơi chưa chặt chẽ và hiệu quả, công tác phối hợp giữa các cơ quan khối Nội chính đôi khi còn chưa nhịp nhàng...

III. Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2022:

1. Quan điểm, phương hướng chỉ đạo:

- Tiếp tục xây dựng kế hoạch triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương Đảng, tỉnh, của thành phố. Thực hiện tốt mục tiêu kép: Vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, bảo vệ sức khỏe nhân dân; vừa tận dụng, tranh thủ các cơ hội, vượt qua khó khăn, nỗ lực đẩy mạnh phát triển toàn diện các ngành công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ theo hướng bền vững, ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển giáo dục- đào tạo gắn xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, cải cách hành chính, hình thành đồng bộ cơ chế chính sách phát triển, tạo chuyên biến trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, phát triển đô thị, bảo vệ môi trường sinh thái, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; giữ vững quốc phòng, an ninh, tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; đôi

mới hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội theo hướng thực chất, hiệu quả; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (09/7/1912-09/7/2022); Đại hội Đoàn TNCSHCM, Đại hội Hội Cựu Chiến binh các cấp, nhiệm kỳ 2022-2027.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2022:

- Giá trị sản xuất theo giá so sánh 2010: CN- TTCN: 136.030 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2021; Nông nghiệp - Thủy sản: 485 tỷ đồng, tăng 2% so với năm 2021; Doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng: 14.880 tỷ đồng, tăng 5,0% so với năm 2021.

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 4.855,4 tỷ đồng (*không kể thu hải quan và thu tiền sử dụng đất là: 836 tỷ đồng*).

- Tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn mức độ 2: phần đầu 37/53 trường = 70% tăng 01 trường so năm 2021.

- Có trên 85% số khu phố đạt danh hiệu văn hóa; trên 90% Gia đình đạt danh hiệu văn hóa; trên 90% cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu văn hóa, trên 70% số đám tang thực hiện điện táng, hỏa táng.

- Duy trì tỷ lệ tăng dân số tự nhiên, giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể chiều cao xuống còn 15,2%; phần đầu tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 91,5-:93%.

- Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo dưới 0,8%; giới thiệu tạo việc làm và việc làm mới khoảng 4.000 lao động.

- Hoàn thành công tác tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu giao.

- 80% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có tổ chức cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 85%.

- 85% tổ chức chính quyền; MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội đạt vùng mạnh.

3. Nhiệm vụ giải pháp:

1. Đẩy mạnh sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực. Xây dựng kế hoạch sản xuất, hỗ trợ và đảm bảo các điều kiện cho sản xuất nông nghiệp, khuyến khích chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cơ cấu giống cho năng suất, chất lượng và giá trị kinh tế cao. Có giải pháp để hỗ trợ nông dân khôi phục sản xuất, chuyển mục đích sử dụng đối với diện tích khó canh tác, canh tác không hiệu quả đang bị bỏ hoang. Thực hiện tốt công tác phòng chống lụt bão, kiên quyết xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm, các công trình thủy lợi, kiên quyết không để xảy ra các trường hợp vi phạm phát sinh mới. Tiếp tục tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các làng nghề truyền thống.

2. Tăng cường công tác thu ngân sách, chống thất thu, rà soát các đối tượng nộp thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ. Thu tiền các dự án đã trúng đấu giá quyền sử dụng đất. Căn cứ kế hoạch được giao thu đầu năm và khả năng các nguồn thu phần đầu hoàn thành kế hoạch thu của năm.

Thực hiện chi ngân sách đúng dự toán, đúng chính sách chế độ, tiết kiệm chi. Thực hiện nghiêm túc quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo kế hoạch đầu tư công đã được duyệt, tập trung vốn đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án quan trọng, cấp bách đảm bảo tiến độ. Giải ngân kịp thời các dự án đã bố trí vốn; đa dạng hoá các hình thức đầu tư, thu hút đầu tư đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch.

3. Tổ chức thực hiện tốt quy chế quản lý đô thị theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2020 tầm nhìn 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt. Tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng và xả thải trong các khu, cụm công nghiệp, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm.

Triển khai thực hiện các dự án đầu tư công đã được phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2022; triển khai công tác đầu tư các dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 đã được phê duyệt. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình trọng tâm trọng điểm của thành phố như: Trung tâm Y tế thành phố, Nhà tang lễ, Trung tâm VH TT thành phố, Khu di tích Cụ Tú Ba; các tuyến đường giao thông; hệ thống xử lý nước thải, Nhà văn hóa các khu phố.

4. Tổ chức đấu giá các dự án đã thực hiện xong GPMB và xây dựng hạ tầng, các dự án đất ở và đất xen kẹp ngay khi có phương án đấu giá. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đất dân cư dịch vụ và xử lý lấn chiếm theo Luật đất đai năm 2013. Tiếp tục đề nghị tỉnh cho thực hiện việc giao đất DCDV theo Kết luận số 39 và 77 của Tỉnh ủy Bắc Ninh.

Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 18, 19 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị và công tác quản lý đất đai trên địa bàn. Kịp thời việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tiếp tục triển khai có hiệu quả kế hoạch bảo vệ môi trường và các dự án bảo vệ môi trường, đặc biệt là phát động phong trào chung tay bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố.

5. Tiếp tục chỉ đạo Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao chất lượng Làng văn hóa, gia đình văn hóa, khu phố văn hóa. Tăng cường chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 27/CT của Bộ Chính trị, Quyết định 308/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 04/TT-BVHTT-DL của Bộ Văn hóa, Thể thao-Du lịch, về việc thực hiện tiết kiệm trong việc cưới, việc tang, lễ hội và thực hiện hỏa táng, điện táng đối với người chết. Chỉ đạo các phường duy trì thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã. Tập trung cho công tác phòng chống dịch, đặc biệt là dịch Covid- 19, vệ sinh môi trường, triển khai tốt các chương trình mục tiêu y tế quốc gia. Nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, thanh tra- kiểm tra hoạt động y tế và VSATP, đẩy mạnh tuyên truyền bảo vệ sức khỏe nhân dân; Tập trung chỉ đạo mạnh mẽ hơn nữa

công tác Dân số- KHHGD, ngăn chặn mọi hành vi lựa chọn giới tính thai nhi góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh. Tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia Bảo hiểm y tế.

Tiếp tục xây dựng kỷ cương, kỷ luật, nâng cao chất lượng giáo dục; chú trọng công tác giáo dục đạo đức và pháp luật cho học sinh. Chuẩn bị tốt các điều kiện để kết thúc năm học 2021-2022, điều kiện về cơ sở vật chất cho năm học mới 2022-2023. Đôn đốc các đơn vị là chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án cơ sở vật chất trường, lớp học. Chỉ đạo các trường thực hiện thu các khoản đóng góp tự nguyện theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh.

Đảm bảo nguồn kinh phí từ ngân sách và làm tốt công tác xã hội hóa nhằm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Đặc biệt quan tâm tới các đối tượng hộ nghèo, người khuyết tật và người yếu thế nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân. Tiếp tục triển khai kế hoạch xây dựng ở nhà cho hộ gia đình chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn còn lại.

6. Thực hiện tốt Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 27/9/2016 của UBND tỉnh về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; xây dựng, củng cố nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan chuyên môn, chính quyền cơ sở. Thực hiện kiểm tra công vụ năm 2022 theo kế hoạch.

7. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Thực hiện các bước trong quy trình tuyển quân, giao quân đảm bảo chặt chẽ, chất lượng hoàn thành kế hoạch tuyển quân năm 2022; Nâng cao hiệu quả phối kết hợp lực lượng Quân sự - Công an trong công tác bảo vệ ANCT- TTATXH. Kịp thời nắm bắt tình hình đảm bảo ổn định an ninh nông thôn, phát hiện đấu tranh phòng, chống tội phạm, TNXH, giảm thiểu tai nạn giao thông, đảm bảo ANTT trên địa bàn. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các phường trên địa bàn thành phố thực hiện tốt công tác PCCC. Đẩy mạnh công tác điều tra, phá án; rà soát, theo dõi các điểm, tụ điểm, các đối tượng phức tạp về ma túy, hình sự; ngăn chặn các tệ nạn xã hội. Tăng cường công tác quản lý nhân khẩu, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Thực hiện tốt Nghị quyết số 32/CP của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông.

8. Tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật các văn bản mới được ban hành, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền kết hợp công tác tuyên truyền với trợ giúp pháp lý; thực hiện tốt công tác đăng ký quản lý hộ tịch, chứng thực; tăng cường hoạt động và hiệu quả của các tổ hòa giải ở cơ sở. Tập trung giải quyết tình hình khiếu kiện đông người, vượt cấp. Thực hiện nghiêm túc Quy chế tiếp công dân và Luật tiếp công dân năm 2013, hoàn thành thanh tra kinh tế - xã hội theo kế hoạch; Tập trung giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố và các phường.

9. Triển khai quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận của Đảng, Nhà nước các cấp; tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW 4 (khóa XII, XIII), Các Chỉ thị của Bộ Chính trị và các quy định, hướng dẫn của Trung

ương, Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng. Tăng cường nắm bắt diễn biến tình hình tư tưởng và dư luận xã hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Chuẩn bị tốt để tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (09/7/1912-09/7/2022); Đại hội Đoàn TNCSHCM, Đại hội Hội Cựu Chiến binh các cấp, nhiệm kỳ 2022-2027. Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giữ gìn kỷ luật Đảng, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

10. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với MTTQ và các đoàn thể; đổi mới phương thức lãnh đạo phù hợp với từng đối tượng quần chúng. Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội cần làm tốt công tác vận động quần chúng tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể; phát huy tính chủ động, sáng tạo, vai trò giám sát, phản biện xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động, đa dạng hoá các hình thức tập hợp đoàn viên, hội viên; củng cố kiện toàn, xây dựng tổ chức thực sự vững mạnh.

IV. Về các báo cáo trình hội nghị:

Hội nghị cơ bản nhất trí với các báo cáo do UBND thành phố và cơ quan, các ban, ngành đã thông qua. Tuy nhiên, yêu cầu các cơ quan tham mưu tiếp thu các ý kiến của các đại biểu dự hội nghị, hoàn chỉnh các báo cáo để ban hành và làm căn cứ thực hiện.

V. Tổ chức thực hiện:

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố yêu cầu cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể các cấp trong thành phố và từng đồng chí Thành ủy viên căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tiễn ở địa phương, đơn vị được giao phụ trách thường xuyên theo dõi, lãnh chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị chung của thành phố trong năm 2022 sắp tới và những năm tiếp theo.

Giao Văn phòng Thành ủy phối hợp với các cơ quan theo dõi, đôn đốc thực hiện và định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy theo quy định./.

Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy, UBND tỉnh; (b/c)
- Đ/c Nguyễn Đình Lợi- CTMTTQ tỉnh
- Các ban XĐĐ, Văn phòng Tỉnh ủy; (b/c)
- Các đ/c TUV;
- Các phòng, ban, ngành đoàn thể ; (t/h);
- Các chi, đảng bộ cơ sở;
- LưuVT.

T/M BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ



Lê Xuân Lợi